



ปีที่ 42 ฉบับที่ 82 วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

**ม.ราชภัฏนครฯ เปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)
และบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556 (เพิ่มเติม)**

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้เปิดให้นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) และบัณฑิตศึกษา ลงทะเบียนวิชาเรียนภาคการศึกษาที่ 2 / 2556 ผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21 – 27 ตุลาคม 2556 ไปแล้วนั้น ปรากฏว่ายังมีนักศึกษาอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ดังนั้น เพื่อการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงเปิดระบบให้นักศึกษาลงวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 2 – 10 พฤศจิกายน 2556 และสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน (Slip) ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนวิชาเรียนเข้าเรียนโดยเด็ดขาด

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2556 รอบที่ 2 (1 เมษายน 2556 – 30 กันยายน 2556) เพื่อเลื่อนเงินเดือนประจำปี 2556 ครั้งที่ 2 ณ 1 ตุลาคม 2556 นั้น

มหาวิทยาลัยใคร่ขอให้หน่วยงานส่งผลการประเมิน (ปร. 3) ที่งานนิติการและการเจ้าหน้าที่กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เพื่องานนิติการและการเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

**คณะ ศูนย์ สำนัก และหน่วยงานที่มีความประสงค์จะลงข่าวผ่านมหาชัยสาร
เชิญส่งข่าวผ่านทาง E- mail pr@nstru.ac.th หรือผ่านทาง Facebook ฝ่ายสื่อสาร
สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช**

**สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครฯ เปิดรับสมัครสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ**

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (อายุไม่เกิน 60 ปี)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ได้พิจารณาข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด โดยเห็นชอบในวัตถุประสงค์ของชุมนุมสหกรณ์ จึงลงมติให้สหกรณ์เข้าเป็นสมาชิก โดยสหกรณ์ได้สมัครเป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย และให้รับสมัครสมาชิก โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ

ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด มีอายุไม่เกิน 60 ปี หลักฐานการสมัคร คือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชิ้นหนึ่งจากโรงพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลของรัฐ (อายุไม่เกิน 30 วัน ถึงวันที่สมัคร) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์ เอกสารประกอบอื่นๆ ตามที่กำหนด เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น

ผู้สนใจขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

**สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จัดสัมมนาวิจัย
ด้านการพัฒนาชุมชน ยุกระดับคุณภาพ
บัณฑิต-คุณภาพอาจารย์**

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดงานสัมมนาพัฒนางานวิจัยและสารนิพนธ์ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 โดย นางสาวจิตติมา ดำรงวัฒนะ ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน กล่าว ว่า การสัมมนาครั้งนี้เป็นการวิพากษ์งานสารนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ภายหลังจากที่ได้เรียนมา 3 ปี และได้ลงพื้นที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นเวลา 4 เดือน พร้อมกับทำสารนิพนธ์ ซึ่งเป็นวิชาบังคับ เพื่อให้ศึกษามีทักษะด้านการวิจัยด้านการพัฒนาชุมชน เพื่อใช้ในการประกอบวิชาชีพ แก้ไขปัญหาชุมชน ตามหลักวิชาการ และศึกษาต่อในอนาคต เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจหลักของสาขาวิชา และของมหาวิทยาลัย ในการผลิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาประสบการณ์ความรู้ด้านการวิจัยของคณาจารย์ในสาขา สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 แขนงต่างๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมสัมมนาไม่น้อยกว่า 200 คน ผลจากการจัดกิจกรรมนี้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมาก ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย และเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการในการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและดำเนินการทำสารนิพนธ์ด้านการพัฒนาชุมชนต่อไป โดยมี ผศ.วันชัย เอื้อจิตรเมศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานและให้โอวาทในการสัมมนา

ผู้ว่าฯ คนใหม่



เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านเดิม
(คือ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์) ได้ย้ายไปรับตำแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กระทรวงมหาดไทย

จึงแต่งตั้งนายอภิรักษ์ ซื่อธานวงศ์ มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแทน
“มหาชัยสาร” ของนำเสนอประวัติโดยสังเขป ดังนี้

1. ภูมิลำเนา อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. สถานภาพ สมรสกับ นางเลขา วิชัยดิษฐ์ (ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการคลังเทศบาลนคร
หาดใหญ่) ภูมิลำเนา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. การศึกษา มัชฌมปลาย โรงเรียนอำนวยการศิลปพระนคร
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต NIDA
4. การอบรม หลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 31
โรงเรียนนักปกครองระดับสูงรุ่นที่ 33
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะรองผู้ว่าราชการจังหวัด (AIT, ไทย)
โปรแกรมพัฒนานักบริหารระดับสูง (GRIPS, ญี่ปุ่น)
5. ประสบการณ์
ปี 2522 – 2532 เริ่มรับราชการที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง
ปลัดอำเภอ, ผู้ช่วยเจ้าจังหวัด และเลขานุการ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปี 2533 หัวหน้างานประสานราชการและเลขานุการ สำนักงานผู้ตรวจราชการ
กรมการปกครอง
ปี 2534 ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ศอ.บต. จังหวัดยะลา
ปี 2535 – ธันวาคม 2549 ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนายอำเภอ (หลายอำเภอ)
25 ธันวาคม 2549 ปลัดจังหวัดพัทลุง
8 ตุลาคม 2550 รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
29 ธันวาคม 2545 ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
1 ตุลาคม 2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช



ผลิตโดยงานสื่อสารสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สวัสดิ์ดีจะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์ “พักเที่ยง” ประจำวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ตรงกับวัน
แรม 13 ค่ำ เดือน 11 ปีมะเส็ง

พรุ่งนี้เป็นสัปดาห์แรกของการเปิดเรียนของนักศึกษาภาคพิเศษ หลังจากได้หยุดพักผ่อนกันในช่วง
ปิดภาคเรียนที่ผ่านมา

เปิดโอกาสให้อีกครั้งกับการลงทะเบียนออนไลน์ ของนักศึกษาภาคปกติ โดยสามารถลงทะเบียน
ได้ในระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2556 เช่นเดียวกับนักศึกษาภาคพิเศษ กศ.บป. และ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยจะเปิดระบบลงทะเบียนวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 2-10
พฤศจิกายน 2556 และสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
เป็นต้นไป ขอให้นักศึกษาที่ยังไม่ดำเนินการรีบปฏิบัติด่วน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อตัวนักศึกษาในการเข้า
ชั้นเรียน

ระหว่างวันที่ 5-9 พฤศจิกายน นี้ ส่วนมาตราและคุณภาพการศึกษา จะนำทีมผู้บริหารทุก
ระดับ และผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ไปศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ ในโครงการศึกษาดู
งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ คาดว่าหลังจากร่วมศึกษาดู
งานในครั้งนี้ ผู้ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาจะได้เปิดมุมมองในการบริหารจัดการ การจัดการระบบ
องค์กรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาได้กว้างขึ้น

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด เปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ
ระหว่างวันที่ 4-8 พฤศจิกายน นี้ สำหรับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจะรับสมัคร
ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ จำนวน 3 คน สมัครได้ที่คุณสมญา แจ่มวัฒนพงศ์ งานธุรการ สำนักงาน
อธิการบดี

อาจารย์ถาวร คำศรี พี่ชายของ รศ.วิมล คำศรี อธิการบดี มรภ.นศ. อายุ 69 ปี ชำราชากร
บ้านาญ ร.ร. วัดยางทวดปากพ่อง ถึงแก่กรรมด้วยโรคติดเชื้อในกระแสโลหิต ณ โรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์ เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556 เจ้าภาพคุณแม่ น้องๆ ภรรยา บุตร ธิดา และวงศาคณาญาติ
ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดนันทาราม (วัดใต้ฝั่งตะวันออก) ในเขตเทศบาลเมืองปากพ่อง
จะฌาปนกิจศพในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ณ วัดนันทาราม มหาวิทยาลัยจะเป็นเจ้าภาพสวดพระ
อภิธรรมศพในวันพรุ่งนี้ (1 พ.ย.) ท่านที่ประสงค์จะไปร่วมสวดพระอภิธรรมศพ จะมีรถออกจากหน้า
สำนักงานอธิการบดี เวลา 17.00 น. และขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยข้อคิดดี ๆ พระพยอม กัลยาโณ “คนเราทำอะไร ใจอย่าท้อ ถ้าท้อ ก็อย่าถอย
ถ้าถอย ก็อย่าถอน ถ้าถอน ก็ปักหลักสู้ใหม่ ทำมันอีก ก็จะได้พบกับความสำเร็จ” สวัสดิ์ดีจะ